



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ที่ได้ส่งหลักฐานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) ที่อยู่ hrboi@boi.go.th เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

บัญชีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ที่ได้ส่งหลักฐานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศฯ นี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้แจ้งการส่งหลักฐานไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : hrboi@boi.go.th ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นผู้ที่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ หากผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ซึ่งมีปัญหาข้างต้น ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้ และกรณีปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่แรก

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๓. เอกสารที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

๓.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้ใบคำขอมิบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป. ๒ หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หากผู้ใดไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการดำเนินการสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้

๓.๒ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๓.๓ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยจะต้องอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน

๓.๔ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ในเอกสารตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อวันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับมุมบนขวามือของเอกสารทุกหน้า ให้เรียบร้อย

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่นั้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓

๕. ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ทางเว็บไซต์ <https://boi.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)” หรือเว็บไซต์ www.boigo.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน “รับสมัครข้าราชการ” ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน